



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 115/2542

วันที่ 23

กันยายน 2542

เรื่อง ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ในวงเงิน ไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Financial Advisory Services) โดยให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ และให้คณะกรรมการนโยบายซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยราชการและเอกชน โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนมาตรการปรับโครงสร้างทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน (มาตรการ 10 สิงหาคม 2540) นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังนี้

## 1. การประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ

คณะกรรมการนโยบายของศูนย์ฯ ได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ การจัดเตรียมสถานที่ งบประมาณ พนักงานรวมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคม 2542

## 2. การเตรียมพร้อมด้านสถานที่

สถานที่ทำการของศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่บ้านมนังคศิลา โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา รวม 10 แห่งเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ในภูมิภาคด้วยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ อย่างไรก็ตามในขั้นแรกศูนย์ฯ จะเปิดดำเนินการในกรุงเทพฯ ก่อนและในระยะต่อไปจะขยายไปยังศูนย์ฯ ภูมิภาค

## 3. การคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภูมิภาค โดยกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินและบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ มีภูมิภาคสำเนาในจังหวัดที่ตั้งศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภูมิภาคโดยจัดการฝึกอบรมผู้อำนวยการศูนย์ฯ เหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

## 4. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ศูนย์ฯ มีแผนฝึกอบรมพนักงานก่อนเปิดดำเนินการ โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยคุณภาพ (NPL) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อีกด้วย

## 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสรรเงินเพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ  
งวดแรกเป็นจำนวน 29,422,600 บาท เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

---

*Posted 24 Sep 1999*